

แบงก์ออฟไชน่า ชูแพ็กเกจสินเชื่อบ้านกู้ระยะยาว ต่ำสุดในตลาด จับมือพันธมิตร ลุยจัดกิจกรรม กระตุ้นลูกค้า หวังดันยอดสินเชื่อเติบโตต่อ



ธนาคารแบงก์ออฟไชน่า (BOC) เผยผลสำรวจแพ็กเกจสินเชื่อบ้านสำหรับกู้ระยะยาวของ BOC มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในระบบ คือมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.84% เท่านั้น ล่าสุดจับมือพันธมิตรจัดโปรโมชั่นพิเศษ กระตุ้นลูกค้า หวังดันยอดสินเชื่อเติบโตต่อ



นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ แบงก์ออฟไชน่า (Bank of China) เปิดเผยว่า จากการเก็บข้อมูลอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินต่างๆ ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2557 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ยสำหรับการกู้ระยะยาวในตลาดขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 6.20% รวมถึงจากการสำรวจอัตราดอกเบี้ยที่มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษของสินเชื่อบ้านในงานมหกรรมการเงินมันนี่ เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นล่าสุด เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นั้น ภายในงาน แคมเปญดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่ต่ำที่สุด สำหรับการกู้ระยะยาวอยู่ที่ 5.40% (เมื่อคิด MLR คงที่ ณ อัตราปัจจุบันตลอดระยะเวลาการกู้ 30 ปี) ซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบกับธนาคารแบงก์ออฟไชน่า ที่ปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านสำหรับการกู้ระยะยาวเพียง 4.84% เท่านั้น ทำให้ ณ ขณะนี้ธนาคารแบงก์ออฟไชน่า เป็นสถาบันการเงินที่นำเสนอแพ็กเกจสินเชื่อบ้านสำหรับการกู้ระยะยาวที่ต่ำสุดในระบบ ซึ่งส่งผลให้มีลูกค้าหันมาสนใจใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้แพ็กเกจสินเชื่อดอกเบี้ยที่ต่ำตลอดอายุสัญญาดังกล่าว ของธนาคารแบงก์ออฟไชน่า จะช่วยให้ผู้กู้หมดกังวลเรื่อง การต้องทำรีไฟแนนซ์อีกในอนาคต นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการเงินที่ธนาคารได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อลูกค้ามาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันทางธนาคาร ได้ร่วมกับพันธมิตรโครงการต่างๆ อาทิ โครงการของพฤษภา เรียวเอสเตท เช่น โครงการเดอะปาล์ม พัฒนาการ, โครงการไอวี แอมพีโอ และโครงการคอนโดเลต ไอซ์ ราชเทวี, โครงการ 185 ราชดำริ โดย ไรมอนด์ แลนด์, โครงการ นารา โบทานิค ศรีนครินทร์ โดย นารายณ์ พร็อพเพอร์ตี้, โครงการเซอร์เคิล เอส สุขุมวิท 12 และเซอร์เคิล นิว ถนนเพชรบุรี โดยเฟรแกรนท์กรุ๊ป ในการร่วมจัดโปรโมชั่น เพื่อดึงดูดลูกค้าให้หัน มาใช้บริการสินเชื่อกับทางธนาคารฯ มากขึ้น

สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารแบงก์ออฟไชน่าทั้ง 3 สาขา (สาขาสาทร สาขารัชดา สาขาระยอง) และที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมเป็นพันธมิตร หรือ โทร.02-286-1010 ต่อ 2523-5

และที่ <http://www.bankofchina.com/th/th/>